



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค.๐๐๓๒.๐๐๒/ว.๑๒๗๖

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม ประธาน (IC) นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)) วันนี้จังหวัดมหาสารคามไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ แต่ในจังหวัดข้างเคียงยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ จึงขอให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มข้นต่อไป</p>		
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ๑. รับรองรายงานการประชุม EOC ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม</p>		
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม ๑. ให้อำเภอเมืองมหาสารคาม เร่งดำเนินการติดตั้ง HIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ - ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ๒. ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสรุปการวิจัยผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีน AstraZeneca และ Sinovac เป็นเอกสารและทำหนังสือแจ้งให้ทุกอำเภอได้รับทราบ - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ๓. ให้ทุกอำเภอดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันตามมาตรการ DMHTT อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในตลาดนัดทั้งผู้จำหน่ายและผู้ใช้บริการ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๔. ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสรุปรายงานจำนวนผู้สมัครใจรับวัคซีนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดในวันพรุ่งนี้ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๕. ให้ทุกอำเภอรายงานข้อมูลผู้ที่ประสงค์ รับประทานฉีดวัคซีน COVID-19 เป็นเอกสารทุกวันพฤหัสบดี ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>(๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>๑.๑ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>นางสาวปาริชาติ ปกิริณะ (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <p>๑. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน ๕๓๙,๘๔๐ ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน ๑๓๑,๓๔๔,๖๓๒ ราย รักษาหายแล้ว จำนวน ๑๐๕,๗๒๐,๘๗๒ ราย ประเทศที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล ตามลำดับ</p> <p>๒. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในทวีปเอเชีย ประเทศที่พบผู้ป่วยต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ตามลำดับ</p> <p>๓. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน ๙๖ ราย (ติดเชื้อในประเทศ จำนวน ๘๗ ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ จำนวน ๙ ราย) มีผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน ๒๘,๘๙๐ ราย รักษาหายแล้วจำนวน ๒๓,๕๙๗ ราย</p> <p>๔. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่</p> <p>๕. สถานการณ์การได้รับวัคซีน COVID-19 ทั่วโลก มีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว จำนวน ๕๙๐ ล้านโดส ในจำนวน ๑๔๑ ประเทศ ครอบคลุมอย่างน้อย ร้อยละ ๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเทศที่มีการฉีดวัคซีนมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (จำนวน ๑๕๐.๒๗ ล้านโดส) จีน (จำนวน ๑๑๖.๙๐ ล้านโดส) และสหภาพยุโรป (จำนวน ๗๒.๔๓ ล้านโดส) ตามลำดับ - ประเทศที่มีสัดส่วนการฉีดให้กับประชากรมากที่สุด ได้แก่ อิสราเอล (ครอบคลุม ร้อยละ ๕๕.๔) เซเชลส์ (ครอบคลุม ร้อยละ ๕๒.๔) และสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ (ครอบคลุม ร้อยละ ๓๘.๖) ตามลำดับ - ประเทศที่มียอดการสั่งจองวัคซีนมากที่สุด ได้แก่ อินเดีย (จำนวน ๒,๒๐๐ ล้านโดส) สหรัฐอเมริกา (จำนวน ๑,๒๑๐ ล้านโดส) และสหราชอาณาจักร (จำนวน ๔๑๗ ล้านโดส) ตามลำดับ - ประเทศที่มียอดการสั่งจองวัคซีนตามสัดส่วนประชากรมากที่สุด ได้แก่ สหราชอาณาจักร (ร้อยละ ๓๓๙.๖) แคนาดา (ร้อยละ ๓๓๕.๔) และ ฮังการี (ร้อยละ ๒๖๗.๑) ตามลำดับ 		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>(๒) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)</p> <p>ทีม JIT</p> <p>นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี</p> <p>(หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <p>๑. จากกรณีผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่ รายที่ ๒๑ จังหวัดมหาสารคาม พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน ๒ ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน ๔ ราย ดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมหลังจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันวันที่ ๕ (Day ๕) ผลตรวจเป็นลบทุกราย และจะดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกครั้ง หลังจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันวันที่ ๑๔ (Day ๑๔) คือวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>๒. จากกรณีมีชาวแคมมารู ที่มีประวัติเคยเป็นผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 (รักษาหายแล้ว) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุทธาเวช ด้วยอาการเข้าข่ายผู้ป่วย PUI ได้ดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมแล้ว ผลตรวจเป็นลบ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการดูแลผู้ป่วยตามมาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยหากหายดีแล้ว จะจำหน่ายกลับบ้านได้ทันที หรือหากผู้ป่วยมีความกังวล สามารถ Home Quarantine ที่โรงพยาบาล จำนวน ๑๔ วัน ได้</p> <p>๓. กรณีประชาชนจังหวัดมหาสารคามเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ที่จังหวัดขอนแก่นด้วย “ชุดตรวจโควิด Rapid Test” เพื่อนำผลการตรวจไปประกอบการทำงาน ผลตรวจเป็นบวก จึงได้เดินทางมาตรวจหาสารพันธุกรรมแบบ PCR อีกครั้งที่โรงพยาบาลสุทธาเวช ผลตรวจเป็นลบ หากมีกรณีเช่นนี้ ขอให้ทุกอำเภอได้ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ โดยการตรวจโดยใช้ชุดตรวจโควิด Rapid Test เป็นการตรวจแบบเร่งด่วน หากต้องการยืนยันผลที่แท้จริง ขอให้ตรวจหาสารพันธุกรรมแบบ PCR</p> <p>๔. สถานการณ์การได้รับวัคซีน COVID-19 ของจังหวัดมหาสารคาม โดยวัคซีนได้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลมหาสารคามเรียบร้อยแล้ว โดยขอให้หน่วยงานเดินทางมารับวัคซีน ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จะดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการให้วัคซีน โดยให้ประธานกรรมการแต่ละคณะนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน ๕-๑๐ นาที รวมเวลาไม่เกิน ๑ ชั่วโมง</p> <p>ทีม Case management</p> <p>นางพชรวรรณ คุณสุภรณ์รัตน์</p> <p>(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)</p> <p>๑. กรณีมีชาวแคมมารู ที่มีประวัติเคยเป็นผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 (รักษาหายแล้ว) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุทธาเวช ด้วยอาการเข้าข่ายผู้ป่วย PUI โดยได้ส่งตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ผลตรวจเป็นลบ และพบค่า igG (ภูมิต้านทาน)</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ซึ่งผู้ป่วยขอพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุทธาเวชถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ครอบครัวไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (เนื่องจากเป็นการติดเชื้อที่หายมานานแล้ว)</p> <p>๒. กรณีผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่ รายที่ ๒๑ จังหวัดมหาสารคาม ที่กำลังรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ทางโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19 เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ และได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยเป็นอย่างดี</p> <p>๓. จากการเตรียมการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพผู้ต้องขังภายในเรือนจำ และโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น ได้รับแจ้งจากเรือนจำจังหวัดมหาสารคามว่ากรมราชทัณฑ์แจ้งให้งดดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งงดเยี่ยมญาติเป็นเวลา ๑ เดือน เนื่องจากกรณีพบเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนครราชสีมาติดเชื้อ COVID-19 โดยหน่วยงานให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) งดเยี่ยมญาติแบบปกติที่เรือนจำ ๒) งดนำผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำ ๓) งดย้ายผู้ต้องขังระหว่างเรือนจำ ๔) พิจารณาแนวทางอื่นแทนการนำผู้ต้องขังออกศาล ๕) งดนำบุคคลภายนอกเข้าเรือนจำ ๖) แยกกักโรคผู้ต้องขังเข้าใหม่โดยห้ามย้ายหรือออกจากห้องเป็นระยะเวลา จำนวน ๑๔-๒๑ วัน ๗) ประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายในการเข้าตรวจหาเชื้อในผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกรายอย่างน้อย ๒ ครั้งก่อนออกจากห้องแยกกักโรค <p>ทั้งนี้ การดำเนินการที่ยังสามารถทำได้ คือ การเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ (แอปพลิเคชันไลน์) และการซื้อสินค้าฝากผู้ต้องขังและการฝากเงิน โดยให้เรือนจำและทัณฑ์สถานทั่วประเทศถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมีเหตุจำเป็นซึ่งต้องได้รับการอนุมัติเป็นการเฉพาะกรณี ภายใต้วิถี New Normal คือ การเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>ทีม MCATT นางสาวนวลปรานค์ ดวงสว่าง (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด)</p> <p>ผลการดำเนินการ MCATT กรณีผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๒๑ ระลอกใหม่ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๒๑ ระลอกใหม่จังหวัดมหาสารคาม ไม่มีภาวะเครียด ไม่มีภาวะซึมเศร้า พลังใจดี เผชิญหน้าปัญหาได้ ไม่เสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่น ๒. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน ๒ ราย (รวมบ้าน) ไม่มีภาวะเครียด ไม่มีภาวะซึมเศร้า พลังใจดี เผชิญหน้าปัญหาได้ ไม่เสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองและผู้อื่น 		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๓. ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน ๒ ราย (พนักงานให้บริการอาหาร) มีภาวะเครียดน้อย จำนวน ๑ ราย เครียดปานกลาง จำนวน ๑ ราย ไม่มีภาวะซึมเศร้า จำนวน ๑ ราย มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย จำนวน ๑ ราย พลังใจดี เผชิญหน้าปัญหาได้ จำนวน ๒ ราย ไม่เสี่ยงต่อการทำร้านตนเองและผู้อื่น จำนวน ๒ ราย</p> <p>ทีม EMS/MERT - ไม่มี -</p> <p>ทีม SERT - ไม่มี -</p> <p>ศูนย์ประสานงานผู้พักสังเกตอาการ (Local Quarantine) - ไม่มี -</p> <p>Field Hospital (รพ.สนาม) - ไม่มี -</p> <p>(๓) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) - ไม่มี -</p> <p>(๔) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) - ไม่มี -</p> <p>(๕) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law) - ไม่มี -</p> <p>(๖) กลุ่มภารกิจกำลังคน (HR) - ไม่มี -</p> <p>(๗) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) - ไม่มี -</p> <p>(๘) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) - ไม่มี -</p> <p>(๙) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group) นายสัจด์ เชื้อลิ้นฟ้า (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group) ได้รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้</p> <p>๑. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๒. สรุปมติจากการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>๓. การดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มหาสารคาม ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๔</p> <p>(๑๐) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข) - นัดหมายการประชุม EOC ครั้งที่ ๔๒ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>(๑๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>๑๑.๑ การเตรียมความพร้อมกรณีหมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM ๒.๕) นายประวัติ แผลงมาลัย (หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) - รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) วันนี้ พบว่า มีปริมาณฝุ่นละออง PM ๒.๕ เท่ากับ ๒๒ ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศดีมาก ประชาชนสามารถทำกิจกรรมนอกบ้าน ได้ปกติ</p>		
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>- ไม่มี -</p>		
<p>วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ</p> <p>- ไม่มี -</p>		

..... ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิตติยา ญาณพิบูลย์)
นักวิชาการสาธารณสุข

..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

..... หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข
(นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)

..... นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
(นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์)